



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๖,๔๒๗/-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เลาะเลียบบ คลองพุดๆ

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม แห่งแรกของเอเชีย

วณะที่มหาวิทยาลัยไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศ ส่วนใหญ่
แล้วจะพยายามสร้างความโดดเด่นในด้านวิชาการให้เป็นที่
ยอมรับอวดตัวถึงความเชี่ยวชาญและคุณภาพ เพื่อส่งผลต่อความ
นิยมอันเป็นแรงจูงใจสำคัญยิ่งในการได้มาซึ่งนักศึกษาที่เป็นลูกค้า
ชั้นดีผ่านการคัดกรองแล้วเข้ามาอยู่ด้วย

ตรงนี้สามารถนำเป็นจุดขายถึงคุณภาพ ทำให้ปรัชญาที่เป็น
นามธรรมและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลเป็นรูปธรรมได้
รับความเชื่อมั่นและยอมรับได้รับความร่วมมือสนับสนุนทุกด้านจาก
สังคมยิ่งขึ้น มีอุดมศึกษาเก่าแก่หลายแห่ง พยายามเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและให้โอกาสทางการศึกษา
แก่ผู้คนที่ด้อยโอกาส ตามกำลังทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าช่วย ก็ยังมีให้เห็น

เห็นได้ถึงความจริงใจและจริงจังของ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยลี
พรรณ อธิการบดี มศว กับ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ
กองทุนสสส. ลงนามและประกาศเจตนารมณ์อันเสมือนเป็น
สัญญาประชาคม ถึงการร่วมกันพัฒนาต้นแบบสถาบันการศึกษา
ด้านนวัตกรรมทางสังคมและกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอีกจำนวนมากที่
สนใจจะนำแนวคิดกิจการเพื่อสังคมเข้าไปปรับให้เข้ากับหลักสูตร
การเรียนการสอน ไม่ใช่เพียงแค่เปิดสอนเป็นรายวิชาหรือ
หลักสูตรการอบรมเท่านั้น

ชัดเจนแล้วที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
มหาวิทยาลัยยอร์ทแฮมตัน และมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด
ได้บูรณาการแนวความคิดนี้เข้าไปในทุกภาคส่วนของการเรียนการสอน

ดังนั้น การเริ่มต้นของ 2 หน่วยงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญ
ที่จะนำไปสู่รูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ที่จะมีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับ
ผู้ประกอบการทางสังคมและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
ของมศว ในปลายปีการศึกษาที่จะถึงนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการสังคมจะ
เป็นวิชาบังคับ มีการพัฒนาหลักสูตรให้ภาควิชา/คณะวิชานำไป
ใช้ และวัดผลได้จากการมีจิตสาธารณะผ่านรูปแบบอาสาสมัคร
การฝึกงาน การเข้าร่วมงานด้านสังคม การเข้าถึงการสร้าง
เสริมสุขภาพมากขึ้น

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างต้นแบบเพื่อสังคมมีความยั่งยืน
และการก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบกิจการเพื่อสังคมแห่งแรก
ของเอเชีย

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน

tulacom@gmail.com

